



## ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต)

**นายอานนท์ ประไกรวัน** เกิดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ปัจจุบันอายุ ๔๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ (วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด

**ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง** นายอานนท์ ประไกรวัน ได้ก่อตั้งบริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ออกแบบและสร้าง JIG TOOL DIE ออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติต่าง ๆ และรับผลิตงานตามแบบ งานโครงสร้าง งานขึ้นรูปที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ จนสามารถขยายฐานทางธุรกิจเพิ่มเติม ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดตั้งบริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องตัด Special Cutting Tools ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายเครื่องมือ, ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดตั้งบริษัท แพ็คโพลีเมอร์ จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การขึ้นรูป การหล่อแบบแม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์โพลีเมอร์ทุกชนิด, ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดตั้งบริษัท เอโซว ไทย จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ งานโยธา, ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก่อตั้งบริษัท อานนท์ แอสเสท จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน และบ้านจัดสรร และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก่อตั้งบริษัท ARNON FARM จำกัด ดำเนินการเกี่ยวกับปศุสัตว์ เกษตรกรรม เลี้ยงและเพาะพันธุ์วัวอเมริกันบราห์มัน

**ผลงานด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง** นายอานนท์ ประไกรวัน มีส่วนร่วมสนับสนุนระบบการศึกษาภาคีกับภาครัฐ โดยให้เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี แก่วิทยาลัยการอาชีพเชกา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นต้น

**การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** นายอานนท์ ประไกรวัน มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญโดยตรงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรม นำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการรับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้ในการบริหารการผลิตและการจัดการ สำหรับบริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด และให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปี นายอานนท์ ประไกรวัน ถือเป็นนักธุรกิจที่เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมได้ถูกต้อง และแม่นยำเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป